

Tại Campuchia, người dân đã bắt đầu ưa chuộng tiếng Việt thay vì tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.



Thầy giáo Pich Dara đang dạy tiếng Việt cho sinh viên Campuchia tại Trung tâm dạy tiếng Trung Jing Fa ngày 04/09/2012. (Photos: Quốc Việt/RFA)

Người dân Campuchia cho rằng đã có thể dần tìm được công việc khi ASEAN hướng tới việc thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN, tiếng Việt sẽ không thể thiêu uế được nữa.

Hiện tượng tiếng Việt thay vì tiếng Anh và tiếng Trung Quốc

Tại các trường ngoại ngữ tư và nhà trường vực dạy ngoại ngữ Bak Touk ở thủ đô Phnom Penh, trẻ em đây người ta có thể thấy sinh viên Campuchia đã xô đi học tiếng Anh và tiếng Trung Quốc nhưng bây giờ sinh viên này đã và đang đổ xô sang học tiếng Việt. Việc này khiến lập trường tiếng Việt ở thủ đô Phnom Penh ngày càng được mở rộng.



☐ Sách học tiếng Việt. Photos: Quốc Việt/RFA

Một giáo viên dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Trung Jing Fa cho biết đã thấy sinh viên Campuchia đến học tiếng Việt tại Hội người Việt Kiều và các Trung tâm ngoại ngữ tư mà người dân Campuchia thích và mới thấy giáo viên Campuchia biết tiếng Việt hoặc người Việt sống tại Campuchia đã dạy. Phần lớn, sinh viên mong muốn có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, làm việc với công ty tại Việt Nam, trở thành học viên du lịch và chủ nhân bộ tiếng Việt của bản thân.

khi đến du học ở Việt Nam.

Trước đây, sinh viên Campuchia thích học tiếng Anh và tiếng Tàu. Nhưng hiện nay, có ngày làm ăn Việt Nam lên Campuchia nhiều, có công ty Việt Nam tại Campuchia nhiều...bây giờ sinh viên Campuchia thích học tiếng Việt nhiều. Thầy giáo Pich Dara

Thầy giáo Pich Dara phát biểu: “Hiện nay có rất nhiều công ty Việt Nam đóng tại Campuchia, con cháu ngày ở Việt Campuchia muốn học tiếng Việt và ngày ở bên cũng vậy. Mục đích để làm việc với các công ty Việt Nam và cùng đóng góp kinh tế ASEAN năm 2015. Ngày ở Campuchia chủ yếu tiếng Việt để sau này làm việc với Việt Nam và ASEAN.”

Với việc các sinh viên Campuchia đã bắt đầu lựa chọn học tiếng Việt, thầy Pich Dara nhận xét: “Trước đây, sinh viên Campuchia thích học tiếng Anh và tiếng Tàu. Nhưng hiện nay, có ngày làm ăn Việt Nam lên Campuchia nhiều, có công ty Việt Nam tại Campuchia nhiều...bây giờ sinh viên Campuchia thích học tiếng Việt nhiều.”

Trong số thành viên của ASEAN, Campuchia và Lào được coi là hai quốc gia nghèo nhất, đồng thời cũng là hai nước có nhu cầu học tiếng Việt nhiều nhất.

Ngày nay ta có thể dễ dàng thấy rõ điều đó khi đến chân núi chùa Tháp và Lào. Họ sẽ gặp rất nhiều người Việt, thầy dạy Việt và giao tiếp bằng tiếng Việt bất cứ nơi nào.

Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy sự nhu cầu học tiếng Việt Campuchia ngày càng gia tăng và sẽ tiếp tục thúc đẩy sinh viên bên ngoài đến cùng tranh tìm kiếm công việc ngày càng nhiều khi ASEAN đang hướng tới việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Một sinh viên đang học Tiếng Việt lớp 1 của Trường Highway Australia School phát biểu: “Hiện nay nhu cầu ngày ở Việt Nam đây là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước chủ yếu đi học ở Việt Nam. Sau khi được rèn luyện một năm, họ có thể được và hiện tại tiếng Việt và văn hóa của Việt Nam.”

Quan hợ ngoợ i giao giợ a Campuchia – Việ t Nam đợợ c thiệ t lợp tợ năm 1967. Vợ đờo tợ o nguợ n nhõn lợc, trong năm nay, phớa Việ t Nam sợ tiợp nhợ n 120 lợ u hợc sinh Campuchia sang hợc trỡnh đợ đợ i hợc, sau đợ i hợc. Phớa Campuchia cũng sợ tiợp nhợ n 15 lợ u hợc sinh Việ t Nam sang hợc hợ chính quy tợp trung trong năm 2012 tợ i các trợợ ng đợ i hợc cợ a Campuchia. Ngoà i ra, phớa Campuchia tiợp nhợ n 20 cán bợ Việ t Nam sang hợc tiợng Khmer trong thợ i gian 2 năm.

Việ t Nam đợ u tợ ngày càng nhiợ u vào Campuchia

Vợ hợp tác thợợ ng mợ i, Campuchia – Việ t Nam đợ thành lợp các khu kinh tợ cợ a khợ u trên tuyợ n biên giợ i vợ i nhau, nhiợ u chợ biên giợ i đợ đợợ c thành lợp. Tớnh đợ n cuợ i năm 2011, đợ cộ 60 doanh nghiợp Việ t Nam đợ u tợ vào Campuchia vợ i tợng sợ vợ n là 1,196 tợ USD, đợng thợ 6 trong top 10 nợợ c đợ u tợ nhiợ u nhợ t vào Campuchia.

Kim ngợ ch thợợ ng mợ i 2 nợợ c Campuchia và Việ t Nam trong năm 2011 đợ t 2 tợ 836 trợ u USD, tăng 53% so vợ i năm 2010. Trong 7 thớng đợ u năm 2012, kim ngợ ch thợợ ng mợ i song phợợ ng đợ t 1 tợ 960 trợ u USD.

Thợ y Đợ Thanh Tuợ n, giớo viờn đợ y tiợng Việ t tợ i Trung tâm ngoợ i ngợ Bak Touk cho biệ t thêm: “Nợ u ngợợ i dân Campuchia biệ t tiợng Việ t nhiợ u, thỡ trong giao tiợp hàng ngày cũng nhợ vợ n đợ làm ỏn khõng cõn gợp vợ n đợ đợ i vợ i hợ .

Bây giợ cộ rợ t nhiợ u ngợợ i Việ t đợ n đợy làm ỏn, buôn bán nhiợ u, xe khỏch cũng nhiợ u. Vợ i lợ i công ty Việ t Nam nhiợ u nhợ thợ khiợ n tiợng Việ t cũng phát triợ n trên đợ t nợợ c Campuchia. Ngợợ i dân cộ hợ i làm ỏn vợ i Việ t Nam Thợ y Đợ Thanh Tuợ n

Vợ tiợng Việ t và tiợng Hoa tợ i thợ đợ Phnom Penh, nớ chung ngợợ i Hoa đợ cộ mợ t trên đợ t nợợ c Campuchia trợợ c. Hợ i xợ a, sinh viờn hợc tiợng Anh và tiợng Hoa nhiợ u hợ n nhợ ng bây giợ cộ rợ t nhiợ u ngợợ i Việ t đợ n đợy làm ỏn, buôn bán nhiợ u, xe khỏch cũng nhiợ u. Vợ i lợ i công ty Việ t Nam nhiợ u nhợ thợ khiợ n tiợng Việ t cũng phát triợ n trên đợ t nợợ c Campuchia. Ngợợ i dân cộ hợ i làm ỏn vợ i Việ t Nam.”

Theo báo cáo cợ a Bợ Nợ i vợ Campuchia, hiợ n nay đợ cộ khoợ ng hợ n 300 ngàn ngợợ i Việ t sợ ng

Lòp hòc tiêng Viêt mớ rớng ở Campuchia

Tác Giả: Quốc Viêt / RFA, Campuchia

Thứ Sáu, 07 Tháng 9 Năm 2012 06:39

hòp pháp ở xã chùa Tháp.

Ngoài lòp hòc mớ rớng tởi các trờng ngoỏi ngỏ tở và nhỏng khu vớc khác ở Phnom Penh, còn có nhiỏu trờng hòc Viêt – Khmer dành cho cớng đờng ngỏ ở Viêt ở hỏu hỏt 24 tở nh cởa Campuchia. Các trờng hòc này do chính phỏ Viêt Nam và cớng đờng ngỏ ở Viêt hỏi ngoỏi xây đờng.

Cũng giỏng nhỏ mớ t sỏ nỏ ở trong khu vớc, phỏn lỏn sinh viờn Campuchia sau khi tởt nghiỏp đỏi hỏc đỏu có thỏ nói đỏc tiêng Anh và sỏ đờng đỏc vi tính. Nhỏng khi các nhà đỏu tở Trung Quốc và Viêt Nam thúc đỏy đỏu tở vào xã này, với hy vớng có thỏ đỏ dàng tìm đỏc công viớc thỏ giỏi sinh viờn phỏi hỏc thêm tiêng Viêt và tiêng Trung.